

Số: /UBND-NV

Tân Uyên, ngày tháng năm 2020

**PHÁT ĐỘNG THI ĐUA  
Giai đoạn 2020 - 2025**

Trong giai đoạn 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng nhờ các chính sách hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước; sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành; sự đoàn kết, thống nhất một lòng, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, kinh tế - xã hội của huyện phát triển khá, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm đẩy mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Kết thúc năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm, tăng 16,2 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều vượt kế hoạch giao, năm 2019 đạt 64.200 triệu đồng, tăng 29.060 triệu đồng so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 32.240 tấn, tăng 3.548 tấn so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 41,2% năm 2015 xuống còn 9,37% năm 2019, huyện được Chính phủ công nhận thoát nghèo năm 2018. Đến nay, toàn huyện có 24 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, 02 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, tăng 10 trường đạt chuẩn Quốc gia so với năm 2015; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tăng 10% so với năm 2015. Có 08/09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 06 xã so với năm 2015, bình quân đạt 18,3 tiêu chí/xã; phấn đấu trong năm 2020 đạt chuẩn 01 xã nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, huyện Tân Uyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Để đạt được những thành tích trên, bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cộng đồng, doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, còn có sự đóng góp quan trọng từ kết quả của các phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn huyện.

Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, khắc phục mọi khó khăn thách thức, dám nghĩ, dám làm sẽ đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong giai đoạn tới chuyển biến, đổi mới, sáng tạo, tương xứng vai trò là động lực cách mạng, đòn bẩy kinh tế, là nguồn động viên, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân trong huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, dân vận chính quyền, xây dựng văn hóa công vụ chuẩn mực, hiệu quả trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025, UBND huyện phát động phong trào thi đua trên địa bàn huyện Tân Uyên với Chủ đề: **“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đến năm 2025 huyện Tân Uyên trở thành huyện phát triển của tỉnh”**. Trong đó tập trung vào các nội dung sau:

1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội, gắn các hoạt động của phong trào thi đua với phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo phong trào thi đua có chiều sâu trong các cấp, các ngành, các lực lượng và Nhân dân các dân tộc trong huyện, đặc biệt chú trọng đến đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia công tác, lao động, sản xuất.

3. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, động viên các tầng lớp Nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực để tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế bền vững.

4. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, nghiêm túc thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng trong toàn xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm chế độ công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, công ty, các tổ chức hội, ban ngành, đoàn thể; tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức các đợt thi đua phù hợp theo từng chuyên đề, trong đó có các nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, không phô trương hình thức.

5. Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong công tác thi đua, khen thưởng, làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là phong trào của quần chúng Nhân dân.

**6.** Tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và xây dựng chính quyền điện tử.

**7.** Triển khai thực hiện hiệu quả hơn các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Bảo đảm tạo chuyển biến hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm và hành động của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong mối quan hệ với Nhân dân. Người đứng đầu tập trung chỉ đạo đảm bảo cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ; đề ra các giải pháp thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

**8.** Phát huy thành quả và tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Tân Uyên thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ. Thi đua thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở.

Để giai đoạn 2020-2025 đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa, UBND huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nhân, các chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Tân Uyên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động nắm bắt thời cơ, ra sức thi đua, phấn đấu lập thành tích cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phấn đấu xây dựng huyện Tân Uyên vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, đẹp về văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

**Nơi nhận:**

- Ban TĐKT tỉnh;
- TT. Huyện ủy; (B/c)
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện; (đăng tải)
- Các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Huy Phương**